



คู่มือการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบด้านกรปศุสัตว์ทั้งระบบ

เรียบเรียงโดย

นายสัตวแพทย์ รักไทย งามภักดิ์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กรมปศุสัตว์

คำนำ

ปัจจุบันธุรกิจอาหารสัตว์ของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณความต้องการบริโภคอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้การเติบโตภาคปศุสัตว์ขนาดใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจุบันวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนเล่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง มีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จากปัจจัยต่างๆข้างต้น ส่งผลให้มีความต้องการอาหารสัตว์ทั้งในลักษณะของอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอ ทั้งวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนหลัก เช่น กากถั่วเหลือง กากดีดีจีเอส ปลาป่น โปรตีนจากสัตว์แปรรูป(PAP) เป็นต้น วัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานหลัก เช่น ข้าวสาลีเมล็ด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สำหรับวัตถุดิบด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุดิบด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2535 โดยกำกับดูแลทั้งการนำเข้า ส่งออก ผลิต ครอบครอง วัตถุดิบที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเข้าวัตถุดิบด้านการปศุสัตว์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการดังกล่าวอย่างหลากหลาย ทั้งประเภท ชนิด แหล่งผลิตต้นทาง ซึ่งการกำกับดูแลวัตถุดิบจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

คู่มือฉบับนี้กล่าวถึงข้อกำหนด กฎระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบด้านการปศุสัตว์ทั้งระบบ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ การรับการเปิดตลาดการนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอาหารสัตว์ระหว่างการนำเข้า ขั้นตอนการนำเข้าวัตถุดิบด้านการปศุสัตว์ การดำเนินการในกรณีอาหารสัตว์และวัตถุดิบที่นำเข้าไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน และการแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบด้านการปศุสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรผ่านระบบ NSW (National Single Window)

ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการและผู้มาขอรับบริการ ในการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบด้านการปศุสัตว์ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ควบคู่ไปกับการส่งเสริมธุรกิจดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบด้านการปศุสัตว์ทั้งระบบขึ้น

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำ